



สาร สช.

ประเด็น พฤษภาคม ๒๕๕๗



ผอ.สช.จ.สตูล ร่วมต้อนรับนางจตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมกีฬาสามัคคีกันระหว่างหน่วยงานในจังหวัดสตูล
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน



OPES

May 2014

ติดตามความเคลื่อนไหว รอลง สช.สตูลได้ที่

www.opes.go.th

<https://www.facebook.com/opes.go.th>





สาร สช.สตูล



ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖



ประชุมการประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด นโยบาย



ประชุมเพื่อขอรับทราบวิธีปฏิบัติในการสำรวจจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่สามัญ



นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมการประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดนโยบาย“ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน” ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น ๔ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมเพื่อขอรับทราบวิธีปฏิบัติในการสำรวจจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่สามัญภายใต้การดูแล รวมถึงวิธีการสำรวจเพื่อให้ได้จำนวนที่แท้จริง ข้อจำกัดเกี่ยวกับระเบียบ ณ โรงเรียนเซาท์เทิร์นวิวปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี



ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้



ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือเอนิเทศ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด



นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเด็นการเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานโครงการสนับสนุนด้านกายภาพแก่สถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม ๑ ศอ.บต. อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นายดาลัน นุงอาหลี ผอ. สช.จ.สตูล เป็นประธาน ในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือเอนิเทศศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) เพื่อใช้ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สตารินทร์ รีสอร์ท อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล



สาร สช.สตูล



ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗



อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศ
สถานศึกษาเอกชน



ร่วมกิจกรรมกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
ในจังหวัดสตูล



นายดาลัน นุงอาหลี ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธาน เปิดการอบรม
เชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนและการ
บริหารจัดการเงินอุดหนุน (PSIS V.๒) ของโรงเรียนเอกชน ใน
สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ณ ห้อง ประชุม
สตารินทร์รีสอร์ท อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล



ผอ.สช.จ.สตูล ร่วมต้อนรับนายจาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายดาลัน นุงอาหลี ผอ.สช.จ.สตูล พร้อมด้วยข้าราชการ
พนักงานราชการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ร่วมกิจกรรมกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดสตูล
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล





นายดาลัน นุงอาหลี ผอ.สช.จ.สตูล ร่วมต้อนรับนายจาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและร่วมพิธีเปิดงานมอบสนาม
ฟุตบอล ให้กับโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา พร้อมทั้ง เข้าร่วม
ทำการแข่งขันฟุตบอลสัมพันธ์การศึกษาเอกชน ณ โรงเรียน
เตรียมศึกษาวิทยา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และ
มอบเงินอุดหนุนด้านกายภาพให้แก่สถาบันศึกษาปอเนาะ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงเรียนซีเอส ปัตตานี อำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี